

KẾT LUẬN THANH TRA

Thanh tra đột xuất hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập đối với cơ sở hành nghề khám chữa bệnh không phép đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam ngày 07/02/2017

Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-SYT ngày 07/02/2017 tiến hành thanh tra đột xuất chấp hành pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập đối với cơ sở hành nghề khám chữa bệnh không phép theo bài báo “Bắc Giang: Hàng loạt phòng khám không phép “vô tư” hoạt động vì lý do “né tránh nể nang” đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam ngày 07/02/2017;

Xét báo cáo ngày 09/03/2017 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra,

Kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:

Các quy định phân cấp về quản lý hành nghề y dược tư nhân hiện nay trên địa bàn tỉnh được thực hiện căn cứ vào các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy định của pháp luật liên quan; đặc biệt UBND tỉnh ngày 06/11/2013 ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về Tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, theo đó có nội dung chỉ đạo cụ thể cho từng cấp.

Căn cứ thông tin phản ánh theo bài báo “Bắc Giang: Hàng loạt phòng khám không phép “vô tư” hoạt động vì lý do “né tránh nể nang” đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam ngày 07/02/2017 và yêu cầu của công tác quản lý ngành Y tế tỉnh Bắc Giang; Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-SYT ngày 07/02/2017, nhằm thanh tra đột xuất hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập đối với cơ sở hành nghề khám chữa bệnh không phép theo bài báo nêu.

Thực trạng thông tin báo Pháp luật Việt Nam nêu cho thấy có 04 cơ sở hành nghề nha khoa không phép trên địa bàn huyện Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa. Đoàn thanh tra đột xuất theo Quyết định số 04/QĐ-SYT của Giám đốc Sở được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh các thông tin về cơ sở hành nghề không phép được bài báo nêu.

Đặc điểm hoạt động của một số đối tượng chưa có phép rất phức tạp, do vậy Đoàn thanh tra đã xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, tốn kém về sức người, sức của mới xác minh được đầy đủ các yếu tố liên quan. Tuy nhiên, các thành viên khi được giao nhiệm vụ đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phát huy nghiệp vụ kiểm tra, xác minh đầy đủ, chính xác, toàn diện nhằm làm rõ các thông tin báo nêu.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

1. Các cơ sở hành nghề nha khoa Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh

(1) Phòng trồng răng giả công nghệ cao; địa chỉ: Cổng Trường tiểu học Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang; ĐT: 0987 159 376;

(2) Nha khoa Bạch Mai; địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang; ĐT: 0914 388 822 và 0983 309 429; Nha khoa Hà Nội; địa chỉ: Tân Yên.

(3) Nha khoa Quỳnh Anh; địa chỉ: Ngã tư Quán Dĩnh, Việt Yên; Điện thoại: 0961 456 648.

(4) Nha khoa Tuấn Anh; địa chỉ: Hiệp Hòa.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Cơ sở nha khoa Trồng răng giả công nghệ cao - Hội Răng hàm mặt, địa chỉ: Cổng trường tiểu học Việt lập - Tân Yên - Bắc Giang, ĐT: 0987 159 376

Đoàn thanh tra đến làm việc với bà Giáp Thị Thơm, địa chỉ ở thôn Hàng Com, xã Việt Lập, huyện Tân Yên; và những tổ chức, cá nhân liên quan, kết quả như sau:

- Cơ sở trồng răng giả công nghệ cao - Hội răng hàm mặt Việt Nam được mở tại thôn Hàng Com, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang, do bà Giáp Thị Thơm là người đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị từ cuối năm 2015 đến thời điểm đoàn thanh tra làm việc. Các bảng biển phía trước cơ sở mà Báo Pháp luật Việt Nam đăng, đã được tháo dỡ về phần nội dung (*vẫn còn nguyên khung*). Ông Lương Thanh Bình (*chồng bà Giáp Thị Thơm*) cho biết sau khi có ý kiến của Phòng Y tế Tân Yên, gia đình đã chủ động tháo dỡ (*trước thời điểm đoàn làm việc khoảng 2 ngày*). Có thiết kế một khu vực riêng (gian giữa nhà) làm bằng khung nhôm kính, phía trước khung nhôm kính có biển quảng cáo dòng chữ dán lên phần kính của phòng răng có nội dung: *Răng sứ cao cấp, Trồng răng giả công nghệ cao*; bên trong có 01 ghế răng, tủ sấy dụng cụ, máy mài, các vật tư dụng cụ làm răng giả được bày trên bàn ghế răng, một tủ tường đựng một số loại hóa chất.

- Bà Giáp Thị Thơm có trưng bày 01 Giấy chứng nhận đã tham dự hội thảo nha khoa chuyên đề: Công nghệ CAD Cam và giải pháp phục hình trong nha khoa ngày 12/09/2014 của IMES-ICORE, VD VIỆT DANG do Ts Trần Hùng Lâm, Bs Võ Phú Cường, Bs Phạm Hoài Nam ký. Ngoài ra, có treo một số tranh ảnh quảng cáo răng của Vũ Gia Dental LAB. Bà Thơm không có bằng cấp chuyên môn đào tạo kiến thức nha khoa, không có Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nha khoa, nhưng đã thực hiện làm răng giả cho người dân trên địa bàn (*Bà Lan cùng thôn Hàng Com hồi tháng 3,4/2015 theo theo kết quả xác minh của Đoàn tại gia đình Bà Lan*). Cơ sở này đã ngừng hoạt động từ tháng 5/2016, sau khi ngừng hoạt động thì cơ sở không khám chữa bệnh cho bất kỳ bệnh nhân nào.

- Ngày 24/02/2017 Đoàn Thanh tra tổ chức buổi làm việc tại trụ sở UBND xã Việt Lập với sự tham dự của các thành viên Đoàn thanh tra, đại diện Phòng Y tế huyện Tân

Yên, bà Giáp Thị Thơm, ông Nguyễn Thế Hòa; dưới sự chứng kiến của đại diện UBND và Trạm Y tế xã Việt Lập. Căn cứ kết quả đối thoại trực tiếp giữa những người có liên quan cho thấy:

Bà Giáp Thị Thơm đã công nhận không có bằng cấp đào tạo về nha khoa, không có Chứng chỉ hành nghề, đã mua trang thiết bị ghế răng và VTYTHC liên quan treo biển thành lập cơ sở nha khoa trên.

Đoàn thanh tra thực hiện:

+ Yêu cầu Bà Giáp Thị Thơm tự tháo dỡ biển hiệu, tháo dỡ phòng trông răng, thu dọn ghế răng và các trang thiết bị, vật tư, máy hiện có, cất trong kho và không được trưng bày, không được tiếp tục hành nghề. Qua kết quả xác minh xác định bà Giáp Thị Thơm đã thực hiện làm răng giả cho người dân trên địa bàn (*Bà Lan cùng thôn Hàng Cơm hồi tháng 3,4/2015 theo theo kết quả xác minh của Đoàn tại gia đình Bà Lan*) tuy nhiên đã ngừng từ 5/2016, từ đó đến nay không hoạt động. Bà Giáp Thị Thơm đã thực hiện làm răng giả cho 01 người dân trên địa bàn nhưng hành vi vi phạm do bà Thơm thực hiện đã xảy ra từ năm 2015, quá thời hiệu xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

+ Đề nghị Chủ tịch UBND xã Việt Lập chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Y tế huyện Tân Yên thực hiện thông báo thông tin về Cơ sở trông răng giả công nghệ cao - Hội răng hàm mặt Việt Nam được mở tại thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang do Bà giáp Thị Thơm mở đã không có Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật đến toàn thể người dân trên địa bàn xã Việt Lập; và niêm yết công khai thông tin tại trụ sở UBND xã cho người dân biết, để không lựa chọn những cơ sở không phép, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế trên địa bàn.

(2) Làm việc trực tiếp tại Cơ sở nha khoa Bạch Mai; địa chỉ: Số nhà 11, phố Ngô Xã, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

Chủ cơ sở nha khoa Bạch Mai là Ông Đinh Văn Thảo tại thời điểm đoàn thanh tra làm việc, ông Thảo chưa có Chứng chỉ hành nghề; đã được Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp số 00152127 ngày 07/7/2011; Bệnh viện Bạch Mai cấp chứng chỉ đào tạo liên tục ngày 07/01/2013, chuyên ngành: Răng hàm mặt; ông Thảo đang đăng ký thực hành tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ tháng 10/2016, chuyên ngành nha khoa.

Hình ảnh biển hiệu cơ sở nha khoa Bạch Mai địa chỉ: Số nhà 11, phố Ngô Xã, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên do Báo Pháp luật chụp và đăng lên đúng là hình ảnh của cơ sở nha khoa Bạch Mai do ông Đinh Văn Thảo là người đầu tư; từ ngày 08/02/2017 ông Thảo đã tự tháo dỡ biển hiệu tại địa chỉ trên (bà Hải cho mượn từ tháng 03/2016). Tại thời điểm Đoàn làm việc, trong phòng ở có 02 ghế răng, tuy nhiên ông Thảo tường trình chưa sử dụng vào việc hành nghề, chỉ đôi khi lấy giúp cao răng cho người thân trong gia đình (không thu tiền). Trong thời gian trung gian có cán bộ cơ quan thuế đến thu tiền thuế nhưng ông Thảo không nộp với lý do chưa hoạt động hành nghề.

Cơ sở nha khoa Bạch Mai địa chỉ: Số nhà 11, phố Ngô Xã, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên đã được Phòng Y tế kiểm tra nhắc nhở và buộc tháo dỡ biển vì chưa đủ điều kiện hoạt động và chưa phát hiện được việc cơ sở này cung cấp dịch vụ nha khoa cho người dân trên địa bàn.

Tại thời điểm Đoàn thanh tra đến làm việc ông Thảo đã tháo dỡ tất cả biển, bảng và thu dọn, niêm phong ghế răng. Quá trình xác minh các hộ gia đình xung quang cơ sở, chưa phát hiện người làm dịch vụ nha khoa tại cơ sở.

(3) Cơ sở nha khoa Bạch Mai, địa chỉ: Thôn Ngõ Nành, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên

Hồi 17h15', ngày 17/02/2017, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất tại Cơ sở nha khoa Bạch Mai tại địa chỉ: Thôn Ngõ Nành, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (*thuê nhà ông Nguyễn Văn Miện, địa chỉ: Thôn Làng Đồng, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên*):

Cơ sở nha khoa Bạch mai do ông Đinh Văn Thảo ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên và ông Hà Hải Hưng đầu tư. Ông Hưng đã làm việc tại Cơ sở nha khoa Bạch Mai từ hơn 1 năm nay, nhưng ông Thảo, ông Hưng chưa có chứng chỉ hành nghề; ông Hưng đã tốt nghiệp Trung cấp Y Bắc Ninh chuyên ngành điều dưỡng đa khoa; hiện đang học tại Trường Trung cấp Y dược Bắc Giang.

Trong phòng khám có bố trí 02 chiếc ghế răng, 01 tủ kính bảo quản dụng cụ, thuốc phục vụ hoạt động hành nghề, 01 lò xây dụng cụ, 01 bình khí nén, các loại biển biểu; 01 quyền phiếu đặt hàng với Trung tâm phục hình chỉnh răng Katri - Công ty CP thiết bị y tế Katri, địa chỉ: Số 9, đường số 2, phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã sử dụng từ số 18101 đến 18140 trong đó thiếu niên số 18130 và một số niên viết hỏng.

Cơ sở nha khoa Bạch Mai đi vào hoạt động từ tháng 9/2016 đến thời điểm Đoàn Thanh tra làm việc ông Hà Hải Hưng đã làm các kỹ thuật như: Lấy cao răng, hàn răng cho 39 lượt khách hàng với tổng doanh thu vào khoảng 15 triệu đồng. Trong đó, tại thời điểm làm việc, Đoàn thanh tra phát hiện ông Hà Hải Hưng là người đang trực tiếp khám chữa răng sâu cho người bệnh (*ông Vũ Đình Cảnh sinh năm 1996; địa chỉ ở: Thôn An Lạc 1, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên; Số CMND: 122177228 cấp ngày 28/3/2012; ông Cảnh mới đi bộ đội về, đến làm răng do bị sâu, đang rút tủy và mới đến điều trị lần đầu*).

Đoàn Thanh tra yêu cầu:

+ Cơ sở ngừng ngay hoạt động khám chữa bệnh đến khi được cơ quan có thẩm quyền cấp các loại giấy phép theo quy định; tiến hành tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển hiệu, các loại biển quảng cáo và hệ thống máy móc, trang thiết bị, dụng cụ cất kho, không được trưng bày.

+ Lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Hà Hải Hưng với hành vi: Hành nghề khám chữa bệnh về răng (*đã thực hiện khám, chữa răng sâu và làm răng giả cho 39 lượt khách hàng*) nhưng không có chứng chỉ hành nghề. Quy định

tại Điểm a khoản 5 Điều 28 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế (*Biên bản số 03/BB-VPHC ngày 20/02/2017 do ông Trương Văn Khoa - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế lập*) chuyển về Chánh thanh tra Sở Y tế xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Chánh Thanh tra Sở Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế đối với ông Hà Hải Hưng - Người hành nghề tại Cơ sở nha khoa Bạch Mai, địa chỉ: Thôn Ngõ Nành, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên với tổng số tiền 30 triệu đồng (*Quyết định số 03/QĐ-XLVPHC ngày 21/02/2017*), đến thời điểm báo cáo ông Hà Hải Hưng đã thực hiện nộp phạt số tiền 30 triệu đồng vào Khoa bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang (*Biên lai số 0001669 ngày 21/02/2017*).

(4). Đối với Cơ sở nha khoa Hà Nội:

- Theo báo cáo của Trạm Y tế thị trấn Cao Thượng, cơ sở này đi vào hoạt động từ năm 2015 do ông Bình làm chủ cơ sở. Trạm Y tế có đến kiểm tra 03 lần nhưng đều không gặp chủ cơ sở, vì vậy cũng không lập biên bản làm việc.

- Đoàn thanh tra làm việc với hộ gia đình cho Cơ sở nha khoa Hà Nội; địa chỉ: Số nhà 142, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên thuê địa điểm mở cơ sở là bà Cao Thị Phụng (*con dâu bà Phạm Thị Ngọc - có địa điểm cho Cơ sở nha khoa Hà Nội thuê*). Bà Phụng cho biết:

+ Cách thời điểm làm việc khoảng 1 năm rưỡi gia đình có cho ông Ngọc ở Ngọc Châu, Tân Yên thuê gian nhà bên ngoài của gia đình có diện tích khoảng 20m² để làm răng giả, hiện tại ông Ngọc không thuê nữa và làm ở đâu thì bà Phụng cũng không biết. Sau khi ông Ngọc thuê địa điểm khoảng được 01 năm thì ông Ngọc lại cho ông Nguyễn Xuân Bắc (*ở xóm Tân Thịnh, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên*) thuê lại; ông Ngọc thuê địa điểm có lập thành hợp đồng bằng văn bản (*hợp đồng hiện tại do bố mẹ bà Phụng lưu giữ*) nhưng khi cho ông Bắc thuê lại thì không lập hợp đồng bằng văn bản (*chỉ thỏa thuận bằng miệng*), tiền thuê nhà 6 tháng đầu là 1.200.000 đồng/tháng, từ tháng thứ 7 là 1.500.000 đồng/tháng.

+ Ông Nguyễn Xuân Bắc là người trực tiếp tháo dỡ biển quảng cáo, các trang thiết bị, dụng cụ ông Bắc gửi gia đình bà Phụng trông giữ hộ; Cơ sở ngừng hoạt động từ tháng 12/2016 cho tới nay, tiền thuê địa điểm cũng đã thanh toán đến hết tháng 12/2016. Trong thời gian thuê địa điểm có bệnh nhân đến làm răng, hiện tại ông Bắc làm việc ở đâu bà Phụng không biết.

(5). Công tác tham mưu triển khai quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn của Phòng Y tế huyện Tân Yên

Trong năm 2016 - 2017 Phòng Y tế huyện đã tham mưu cho UBND huyện, BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân triển khai công tác quản lý về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hành nghề y, dược ngoài công lập (*QĐ số 239/QĐ-UBND ngày 14/01/2016; QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2017*); Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập (*KH số*

26/KH-BCĐ ngày 24/02/2016); chỉ đạo các đơn vị liên quan trong tăng cường công tác quản lý hành nghề y, được ngoài công lập (CV số 569/UBND-YT ngày 30/3/2016).

Phòng Y tế huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm tra (KH số 167/KH-YT ngày 30/12/2015; KH số 137/KH-YT ngày 09/11/2016); thống kê cơ sở hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn (danh sách cơ sở được lập vào tháng 9/2016 với tổng số 21 cơ sở hành nghề y); định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai (BC số 68/BC-YT ngày 30/5/2016; BC số 133/BC-YT ngày 03/11/2016; BC số 142/BC-YT ngày 18/11/2016).

Thông báo danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, hành nghề y được ngoài công lập trong đó có 10 cơ sở không đủ điều kiện hành nghề trên địa bàn, tuy nhiên trong danh sách kèm theo công văn thông báo không có cơ sở của bà Giáp Thị Thơm ở xã Việt Lập và Cơ sở nha khoa Bạch Mai ở địa chỉ: Thôn Ngõ Nành, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên; có Cơ sở nha khoa Bạch Mai ở thị trấn Cao Thượng nhưng được liên kê vào danh sách có chứng chỉ hành nghề) đề nghị các đơn vị chức năng tuyên truyền đến nhân dân biết và lựa chọn; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát (Công văn số 106/UBND-YT ngày 14/9/2016 của Phòng Y tế huyện Tân Yên).

Thực hiện kiểm tra đối với những cơ sở báo nêu: Ngày 22/12/2016 và Phòng Y tế có đến kiểm tra đối với Cơ sở nha khoa Bạch Mai và yêu cầu cơ sở ngừng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, tháo dỡ các biển quảng cáo (Có Biên bản làm việc kèm theo). Tuy nhiên, qua Biên bản kiểm tra của Phòng Y tế đối với Cơ sở nha khoa Bạch Mai không thể hiện được có hay không hoạt động cung cấp dịch vụ nha khoa.

Ngày 09/02/2017 Phòng Y tế có đến kiểm tra Cơ sở nha khoa Bạch Mai, tại thời điểm kiểm tra cơ sở đóng cửa, không còn biển hiệu.

Phòng Y tế không xuất trình được Biên bản kiểm tra tại cơ sở Nha khoa Hà Nội và cơ sở trồng răng giả công nghệ cao ở Việt Lập.

(6) Công tác tham mưu triển khai quản lý hành nghề y được tư nhân trên địa bàn của Trạm Y tế xã Việt Lập

Trạm trưởng Trạm Y tế là người trực tiếp phụ trách công tác quản lý về hành nghề y được tư nhân trên địa bàn. Trạm Y tế đã tham mưu với UBND xã thành lập Đội kiểm tra liên ngành và triển khai hoạt động kiểm tra đối với cơ sở hành nghề y trên địa bàn, phối hợp với Phòng Y tế trong các hoạt động kiểm tra trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy nội dung biên bản kiểm tra của Trạm Y tế còn chưa đưa ra được những nội dung kiến nghị cũng như theo dõi, giám sát trong quá trình hoạt động của đối tượng kiểm tra.

Trạm Y tế đã tiến hành điều tra, thống kê cơ sở hành nghề y được tư nhân trên địa bàn, có lập sổ quản lý cơ sở hành nghề tuy nhiên một số nội dung còn chưa được đầy đủ thông tin cần thiết.

Trạm Y tế có biết trên địa bàn có Cơ sở trồng răng giả công nghệ cao đặt tại địa điểm nhà bà Giáp Thị Thơm, tuy nhiên trong thời gian gần đây cơ sở không hoạt động

vì vậy Đội kiểm tra liên ngành của xã không triển khai hoạt động kiểm tra đối với cơ sở hành nghề này.

(7). Công tác tham mưu triển khai quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

Năm 2016 Trạm Y tế có tiến hành điều tra, thống kê các cơ sở hành nghề trên địa bàn, kết quả thống kê mới thể hiện danh sách các cơ sở có giấy phép hành nghề, đối với các cơ sở chưa có giấy phép, chưa thống kê được đầy đủ do không thể gặp được chủ cơ sở, đối tượng di biến động khó gặp.

Định kỳ hàng quý có làm báo cáo gửi Trung tâm Y tế theo quy định, tuy nhiên qua kiểm tra các báo cáo lưu tại Trạm Y tế thì chưa thực hiện đầy đủ danh sách cơ sở hành nghề quản lý trên địa bàn theo quy định.

Đối với *Cơ sở nha khoa Bạch Mai*: Theo danh sách quản lý tại Trạm Y tế thì năm 2015 trên địa bàn đã có Cơ sở nha khoa Bạch Mai ở địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng; đến năm 2016 cơ sở chuyển về phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng. Trong quá trình quản lý Trạm Y tế có đến kiểm tra nhưng không gặp chủ cơ sở vì vậy không thiết lập biên bản kiểm tra.

Đối với *Cơ sở nha khoa Hà Nội*: Đi vào hoạt động từ năm 2015 do ông Bình làm chủ cơ sở. Trạm Y tế có đến kiểm tra 03 lần nhưng không gặp chủ cơ sở, vì vậy cũng không lập biên bản làm việc.

2.2. Kết quả làm việc tại huyện Việt Yên

(1). Xác minh tại nơi hành nghề của Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh; địa chỉ: Thôn Đông, xã Tụ Lạn, huyện Việt Yên; nơi quản lý hộ khẩu của ông Nguyễn Văn Tuấn

Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh do ông Nguyễn Văn Tuấn làm chủ cơ sở, ký kết hợp đồng thuê nhà ông Chu Bá Hoạt tại địa chỉ: Thôn Đông, xã Tụ Lạn, huyện Việt Yên; mua sắm trang thiết bị phục vụ mở Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh ; Bà Nguyễn Thị Hòa là vợ của ông Nguyễn Văn Tuấn, là người trực tiếp thực hiện khám chữa bệnh về răng tại Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh, bà Hòa chưa có Chứng chỉ hành nghề, nhưng đã tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng nha khoa tại Trường trung cấp chuyên nghiệp Phạm Ngọc Thạch; có chứng chỉ điều dưỡng nha khoa do Trường trung cấp Y dược Bắc Giang cấp; bà Nguyễn Thị Vân - chị gái của ông Nguyễn Văn Tuấn, là người giúp việc (*dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh dụng cụ, đón tiếp khách hàng*), bà Vân không có bằng cấp chuyên môn về nha khoa.

Kiểm kê toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ, vật tư hiện có tại Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh tại địa chỉ: Thôn Đông, xã Tụ Lạn, huyện Việt Yên (*bao gồm một số thiết bị chính như: 02 chiếc ghế răng đã qua sử dụng được mua vào khoảng tháng 6/2016; 01 chiếc mua với giá 30 triệu đồng, 01 chiếc mua với giá 10 triệu đồng; cả 02 chiếc vẫn sử dụng để hành nghề, khi mua không có bất cứ giấy tờ chứng minh về chất lượng, nguồn gốc*

xuất xứ) và yêu cầu chủ cơ sở chịu trách nhiệm bảo quản đối với toàn bộ số trang thiết bị, dụng cụ, vật tư đã được kiểm kê, chờ quyết định xử lý.

Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh hoạt động từ 08 giờ đến 22 giờ hàng ngày, hoạt động tất cả các ngày trong tuần, số lượng bệnh nhân cũng thường xuyên; đi vào hoạt động từ được khoảng một năm (3/2016), bệnh nhân có đến thường xuyên, đến trước Tết Nguyên Đán Đình Dậu thì Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh đã đóng cửa đến nay chưa hoạt động trở lại (*xác minh thông tin từ các hộ gia đình lân cận là Bà Bùi Thị Huyền, Bà Đỗ Thanh Danh và ông Chu Văn Hùng*).

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết bà Nguyễn Thị Hòa - Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh có thực hiện một số kỹ thuật khám chữa bệnh về răng như: Lấy cao răng, hàn răng, thay răng, trồng răng giả. Các mẫu răng giả thường được gửi ra các xưởng ở Hà Nội, cơ sở đã từng gửi mẫu ra Xưởng đúc răng Á Châu, địa chỉ: Phố Quan Nhân, phường Quan Nhân, quận Cầu Giấy, Hà Nội (*lấy cao răng, hàm răng, thay răng, trồng răng giả từ ngày 22/3/2016 đến ngày 12/10/2016 có khám cho 196 lượt bệnh nhân*) nhưng không có chứng chỉ hành nghề. Bà Nguyễn Thị Hòa đã vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Hành nghề khám chữa bệnh về răng khi không có chứng chỉ hành nghề. Hành vi trên đã vi phạm vào điểm a khoản 5 Điều 28 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Đoàn thanh tra xác định biên bản làm việc và phân tích rõ hành vi vi phạm của Bà Nguyễn Thị Hòa (vợ ông Nguyễn Văn Tuấn); đối tượng công nhận hành vi vi phạm trên là đúng, thực sự hối lỗi, nhất trí với các nội dung trong biên bản làm việc, ký vào biên bản và xin khắc phục ngay bằng hình thức tạm ngừng hoạt động, tự tháo dỡ toàn bộ biển hiệu như nêu trên. Ngoài ra, Bà Nguyễn Thị Hòa (vợ ông Nguyễn Văn Tuấn) trình bày, gửi đơn tường trình có xác nhận của UBND xã Đoàn Bái xác nhận nội dung trong đơn là đúng sự thật, theo đó nội dung nêu: Do điều kiện gia đình khó khăn chồng là ông Tuấn trong năm 2016 do gây tai nạn cho người đi đường phải đền số tiền lớn, đang đi học đại học, bản thân bà Hòa đang phải nuôi 2 con nhỏ, nghề nghiệp không ổn định; Sở đỏ của gia đình bố mẹ đang thế chấp trong ngân hàng lấy 250 triệu đồng, khi mở phòng răng phải đi vay lãi ngày vì vậy hiện tại không có khả năng nộp phạt.

Đến ngày 15/01/2017, Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh đã chính thức ngừng hoạt động; Ông Nguyễn Văn Tuấn đã chủ động tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển hiệu mang về để tại nhà của bố mẹ đẻ ở Xóm Đông, thôn Bái Thượng, xã Đoàn Bái, huyện Hiệp Hòa; trả lại nhà thuê.

Trước đó, theo báo cáo của Phòng Y tế huyện Hiệp hòa, tháng 6/2016 Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND huyện thành lập, tiến hành kiểm tra Cơ sở nha khoa Tuấn Anh, địa chỉ Khánh, Lương Phong; lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện quyết định xử phạt đối với bà Nguyễn Thị Hòa - Chủ cơ sở nha khoa Tuấn Anh đã vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: *Hành nghề khám chữa bệnh về răng khi không*

có chứng chỉ hành nghề. Hành vi trên đã vi phạm vào điểm a khoản 5 Điều 28 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hòa - Chủ cơ sở Nha khoa Tuấn Anh **35.000.000** đồng, đã nộp kho bạc nhà nước theo quy định.

(2). Công tác tham mưu triển khai quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn của Phòng Y tế huyện Việt Yên

Ngày 10/02/2017 Đoàn thanh tra có buổi làm việc trực tiếp với Phòng Y tế huyện Việt Yên, theo báo cáo của Trưởng phòng Y tế huyện Việt Yên: Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Việt Yên đã trực tiếp triển khai các hoạt động kiểm tra đối với Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh tại địa chỉ: Thôn Đông, xã Việt lập, huyện Việt Yên (*thuê nhà ông Chu Bá Hoat*) cụ thể: Đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra 03 lần đối với Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh (*ngày 12/10/2016, ngày 09/01/2017 và ngày 14/01/2017*). Các lần kiểm tra Đoàn kiểm tra liên ngành không được làm việc trực tiếp với chủ cơ sở, chỉ làm việc được với nhân viên giúp việc của cơ sở tên là Nguyễn Thị Vân - người không có bằng cấp chuyên ngành nha khoa. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã có văn bản (*Công văn số 02/GM-ĐKTLN ngày 18/01/2017 của Đội kiểm tra liên ngành hành nghề ngoài công lập*) mời ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ cơ sở nha khoa Quỳnh Anh và những người có liên quan đến Phòng Y tế làm việc nhưng chủ cơ sở không đến làm việc, lý do giấy mời ghi không đúng họ tên.

2.3. Làm việc tại huyện Hiệp Hòa

(1). Làm việc với Cơ sở nha khoa Răng Việt, địa chỉ: Thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang; Cơ sở nha khoa Răng Việt, địa chỉ: Chợ Bàu, Xuân Cẩm, Hiệp hòa

a. Cơ sở nha khoa Răng Việt, địa chỉ: Thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày 15/02/2017 Đoàn thanh tra đến làm việc tại Cơ sở nha khoa Răng Việt, địa chỉ: Thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, tại thời điểm đoàn thanh tra làm việc, Cơ sở nha khoa Răng Việt có mở cửa, có ông Dương Văn Quỳnh đang ở tại cơ sở, không có bệnh nhân.

Cơ sở nha khoa Răng Việt bố trí 01 phòng khám răng với diện tích khoảng 15m², bên ngoài có 03 biển hiệu; biên cố định phía trên với nội dung “*Trung tâm chăm sóc răng miệng; khám và tư vấn miễn phí; nắm chỉnh răng lệch lạc - phục hình răng - tẩy trắng răng; chất lượng cao - giá cả hợp lý - bảo hành miễn phí vĩnh viễn*”; biển di động có nội dung “*Răng giả, thẩm mỹ cao cấp, lấy cao răng bằng máy siêu âm, chữa tủy - tẩy trắng răng, bảo hành miễn phí vĩnh viễn; ĐT: 0984 072 239 - 0916 951 886*”; biển điện tử có nội dung “*Nha khoa Răng Việt*” (01 chiếc di động và 01 chiếc cố định trên mái nhà).

Trong phòng khám có 02 chiếc ghế răng, 01 bảng niêm yết giá dịch vụ, 01 tủ kính để các dụng cụ, vật tư, thuốc phục vụ khám chữa bệnh về răng; 01 quyển sổ theo dõi khách hàng năm 2017, 01 tủ bảo quản dụng cụ, 01 thiết bị hấp xấy dụng cụ. Trong tủ dụng cụ có tài liệu giấy in thông tin, nội dung: "Người gửi: Bác sỹ Tuấn; ĐT: 0986.89.1978; ĐC: Hiệp Hòa - Bắc Giang. Người nhận: Công ty cổ phần nha khoa Detec; ĐC: 277 đường bờ sông Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04 3784 7488 - 3784 7499 - 3783 3409". Qua quá trình làm việc Đoàn thanh tra được biết Cơ sở nha khoa Răng Việt còn có cơ sở 2 tại Chợ Bàu, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Theo thông tin trên phiếu bảo hành nha khoa của cơ sở).

Ngày 07/3/2017 Đoàn Thanh tra tiến hành làm việc với UBND xã, Công an xã, Trạm Y tế xã Đức Thắng; ông Ngô Tuấn Anh - Chủ cơ sở nha khoa Răng Việt (*theo nội dung Công văn số 21/CV-ĐTTr ngày 28/02/2017*), nội dung buổi làm việc xác định:

- Theo ông Ngô Tuấn Anh cho biết:

Cơ sở nha khoa Răng Việt trước đây của ông Vương Đình Giáp đang làm ở thành phố Thái Nguyên mở, nhưng do không thuê được người làm vì vậy ông Vương Đình Giáp nhượng lại cho ông Ngô Tuấn Anh từ tháng 8/2016 để sau khi học xong sẽ làm các thủ tục để hoạt động (*bao gồm 02 chiếc ghế làm răng, các dụng cụ, thiết bị phục vụ làm răng nhưng chưa thanh toán tiền do chưa đi vào hoạt động*).

Ông Vương Đình Giáp là bác sỹ chuyên khoa cấp I, hành nghề ngoài công lập về lĩnh vực nha khoa tại đường tròn Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên. giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 8/2016 (khi ông Vương Đình Giáp làm chủ cơ sở) thì Cơ sở nha khoa Răng Việt không hoạt động. Từ tháng 8/2016 đến nay Cơ sở nha khoa Răng Việt không hề tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cũng không kết hợp với ai tổ chức khám chữa bệnh.

Ông Ngô Tuấn Anh cho biết không thuê ai làm răng tại Cơ sở nha khoa Răng Việt do chưa đi vào hoạt động. Về ông Dương Văn Quỳnh, quê ở Thái Nguyên, đang có nhu cầu cùng hoạt động nhưng hiện tại ông Ngô Tuấn Anh chưa có đủ bằng cấp vì vậy cũng chưa thống nhất nội dung liên kết; tại thời điểm Đoàn Thanh tra đến làm việc có gặp ông Dương Văn Quỳnh khi đó ông Quỳnh đến chơi, bản thân ông Ngô Tuấn Anh cũng không biết sự có mặt của ông Quỳnh tại cơ sở; Ông Ngô Tuấn Anh cho biết không quen với ai là Bác sỹ Loan và cũng không biết ông Quỳnh giới thiệu cho ai.

Các thông tin trên tờ rơi do Đoàn thanh tra thu thập tại Cơ sở nha khoa Răng Việt, ông Ngô Tuấn Anh cho biết không phải số điện thoại của ông và tên ghi là "Bác sỹ Tuấn" cũng không phải tên của ông.

Ông Ngô Tuấn Anh cho biết đã được cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp về phục hình răng giả của Trường Cao đẳng Y dược Paster (địa chỉ: 101, Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, Hà Nội), tốt nghiệp tháng 12/2016, tuy nhiên ông Ngô Tuấn Anh chưa xuất trình và cung cấp được Bằng tốt nghiệp Trung cấp; Đang theo học lấy chứng chỉ điều dưỡng

nha khoa từ tháng 11/2016 tại Trường Trung cấp Y Hà Nội (Số 03, phố Chùa Láng, Hà Nội), dự kiến tháng 4/2017 được cấp chứng chỉ.

Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa, TYT xã Đức Thắng thông báo kết quả xác minh thông tin về 05 người dân sử dụng dịch vụ tại cơ sở nha khoa Răng Việt:

Kết quả xác minh tại 05 trường hợp, có 04 trường hợp có sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Cơ sở nha khoa Răng Việt ở địa chỉ: Thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, nhưng đều không nhớ và không biết tên người làm cho mình là ai (*Có các phiếu xác minh kèm theo*). Những người được xác minh đã sử dụng dịch vụ tại Cơ sở nha khoa răng Việt có cung cấp được 01 phiếu theo dõi bảo hành tuy nhiên người thực hiện không ký, không ghi rõ họ tên.

b. Cơ sở nha khoa Răng Việt, địa chỉ: Chợ Bầu, Xuân Cẩm, Hiệp hòa

Đoàn thanh tra cùng đại diện Trạm Y tế xã Xuân Cẩm tiến hành làm việc trực tiếp tại Cơ sở nha khoa Răng Việt nhưng tại thời điểm thanh tra cơ sở đóng cửa, không hoạt động.

Xác minh tại một số gia đình trên địa bàn:

Ông Hoàng Văn Minh, địa chỉ: Chợ Bầu, xã Xuân cẩm, huyện Hiệp Hòa: Gia đình ông có cho ông Nguyễn Văn Tuấn, địa chỉ: Thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa thuê 01 gian nhà có diện tích khoảng 20m² để làm răng (thỏa thuận bằng miệng, không ký hợp đồng); thuê đã khoảng được 04 tháng, từ khi thuê đến nay chưa thanh toán tiền thuê nhà, khi thuê cũng không thỏa thuận giá thuê nhà. Hiện tại phòng làm răng khóa cửa, bên ngoài có biển hiệu, quan sát từ phòng của gai đình ông Minh cho thấy có 01 ghế răng, 01 tủ bảo quản phương tiện làm răng, 01 tủ sấy dụng cụ. Từ lúc thuê cho đến nay thỉnh thoảng ông Tuấn và bà Loan (bà Loan làm là chủ yếu) tới để làm răng, theo ông Minh cho biết bà Loan ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa.

Ông Ngô Công Chính (bố đẻ ông Ngô Tuấn Anh): Ông Chính cho biết ông Ngô Tuấn Anh hiện đang công tác tại Đội QLTT số 7 của huyện Hiệp Hòa; Ông Ngô Tuấn Anh hiện không còn đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, đã chuyển khẩu lên thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Ông Chính cho biết thời gian qua ông Ngô Tuấn Anh có đi học về răng ở Hà Nội, vợ ông Ngô Tuấn Anh làm giáo viên. Hiện tại ông Ngô Tuấn Anh có 02 cơ sở làm răng (*01 cơ sở ở xã Đức Thắng, 01 cơ sở ở chợ Bầu, xã Xuân Cẩm*), cùng làm có 01 người tên là Quỳnh ở khu vực Cầu Ca. Phòng khám răng ở chợ Bầu mới mở được khoảng 3-4 tháng, thường hoạt động vào các ngày có phiên chợ (*mồng 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30 âm lịch*).

(2). Công tác tham mưu triển khai quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn của Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa

Phòng Y tế huyện đã tham mưu với UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực ATTP, hành nghề y dược tư nhân. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

Hàng năm có chỉ đạo tuyến dưới tổ chức điều tra, thống kê và lập danh sách đối tượng quản lý.

Năm 2016 tiến hành kiểm tra được 27 lượt cơ sở hành nghề y tư nhân (14 cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động và 13 cơ sở chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động). Đề xuất với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở hành nghề y với tổng số tiền là 89.500.000 đồng, (trong đó có xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở Nha khoa Tuấn Anh 35.000.000 đồng).

Đối với Cơ sở nha khoa Răng Việt: Tháng 01/2015 Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã đến kiểm tra và yêu cầu chủ cơ sở (lúc đó là ông Vương Đình Giáp ở Thái Nguyên) phải dỡ bỏ các biển quảng cáo, chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Năm 2016 Phòng Y tế không tiến hành kiểm tra và chưa đưa vào danh sách cơ sở sẽ tiến hành kiểm tra năm 2017 đối với Cơ sở nha khoa răng Việt.

(4). Công tác tham mưu triển khai quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn của Trạm Y tế xã Xuân Cẩm

Năm 2016 Trạm Y tế có tham mưu với UBND xã ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành hành nghề y dược, hóa mỹ phẩm tư nhân; xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra liên ngành. Trạm Y tế có lập danh sách cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, theo danh sách có 05 cơ sở chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động, trong đó có Cơ sở nha khoa Tuấn Anh.

Năm 2016 Trạm Y tế không tham mưu triển khai công tác kiểm tra về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, có phối hợp với Phòng Y tế trong quá trình triển khai kiểm tra trên địa bàn.

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh và làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan, căn cứ tài liệu, giấy tờ liên quan cho thấy kết quả như sau:

1. Ưu điểm

- Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Pháp luật Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế đã thành lập Đoàn thanh tra đột xuất để kiểm tra, xác minh các thông tin báo nêu.

- Qua kiểm tra, xác minh hoạt động quản lý hành nghề y tư nhân cho thấy:

+ Phòng Y tế các huyện đã tham mưu cho UBND huyện triển khai quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn như xây dựng kế hoạch, điều tra, thống kê danh sách cơ sở hành nghề; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, có tiến hành kiểm tra đối với các đối tượng quản lý về hành nghề y tư nhân trên địa bàn.

+ Trạm Y tế có tham mưu cho UBND xã/thị trấn triển khai quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn như xây dựng kế hoạch về kiểm tra hành nghề; điều tra, thống kê cơ sở hành nghề trên địa bàn.

2. Tồn tại, sai phạm, nguyên nhân

2.1. Đối với cơ sở hành nghề

- Trên địa bàn huyện Tân Yên kiểm tra 03 cơ sở bao gồm Cơ sở nha khoa Trồng răng giả công nghệ cao - Hội Răng hàm mặt; Cơ sở nha khoa Bạch Mai và Cơ sở nha khoa Hà Nội, kết quả xác minh như sau:

+ *Cơ sở nha khoa Trồng răng giả công nghệ cao - Hội Răng hàm mặt*, địa chỉ: Công trường tiểu học Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang: Chủ cơ sở đồng là người đầu tư là bà Giáp Thị Thơm, đã treo biển hiệu và mua sắm trang thiết bị nha khoa từ năm 2015, duy trì đến thời điểm kiểm tra đột xuất. Qua xác minh cho thấy năm 2015 bà Thơm có thực hiện trồng răng giả cho người dân trên địa bàn như vậy Bà Giáp Thị Thơm đã cung cấp dịch vụ trồng răng khi chưa có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

+ *Cơ sở nha khoa Bạch Mai*: Địa chỉ: Số nhà 11, phố Ngô Xã, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên: Khi chưa đủ điều kiện hành nghề đã trưng biển hiệu (*Người hành nghề chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động*). Cơ sở nha khoa Bạch Mai, địa chỉ: Thôn Ngõ Nành, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên: Hành nghề không có chứng chỉ hành nghề.

+ *Cơ sở nha khoa Hà Nội*: địa chỉ: Số nhà 142, phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, khi chưa đủ điều kiện hành nghề đã trưng biển hiệu, trang thiết bị nha khoa. Tuy nhiên, do không có khách hàng đã tự tháo dỡ biển hiệu, thu dọn ghế răng, đã đóng cửa.

- Trên địa bàn huyện Việt Yên kiểm tra 01 cơ sở là Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh, kết quả xác minh như sau: Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh, địa chỉ: Thôn Đông, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên: Hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

- Trên địa bàn huyện Hiệp Hòa kiểm tra 01 cơ sở là Cơ sở nha khoa Răng Việt, kết quả xác minh như sau: Cơ sở nha khoa Răng Việt, địa chỉ: Thôn trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa và tại Chợ Bầu, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. Cơ sở nha khoa Răng Việt do ông Ngô Tuấn Anh đầu tư và đã thực hiện treo biển hiệu, mua sắm trưng bày trang thiết bị nha khoa. Ông Ngô Tuấn Anh hiện tại chưa có Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh về nha khoa.

Tính đến thời điểm báo cáo, Cơ sở nha khoa Răng Việt, địa chỉ: Thôn trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa và tại Chợ Bầu, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, Đoàn thanh tra đã xác định được chủ đầu tư là ông Ngô Tuấn Anh, nhưng chưa xác định được người hành nghề nha khoa tại cơ sở nha khoa Răng Việt vì qua các tài liệu thu thập và kết quả xác minh cho thấy thông tin hành nghề tại cơ sở nha khoa Răng Việt do ông Dương Văn Quỳnh và một người phụ nữ trẻ (có tên Loan); nhưng do chưa đủ thông tin về nhân thân của đối tượng Dương Văn Quỳnh và người tên Loan vì Đoàn thanh tra đã có giấy mời đến làm việc (*qua ông Ngô Tuấn Anh và UBND xã Đức Thắng*) nhưng đối tượng chưa đến làm việc.

2.2. Đối với công tác tham mưu triển khai quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn Phòng Y tế, Trạm Y tế

- Công tác tham mưu cho UBND huyện và triển khai thực hiện quản lý hành nghề của Phòng Y tế huyện và của Trạm Y tế xã, thị trấn còn yếu, thể hiện:

+ Việc điều tra, thống kê đối với các cơ sở hành nghề y trên địa bàn còn chưa cụ thể; nắm bắt thông tin của đối tượng quản lý trên địa bàn còn chưa được kịp thời, thiếu chính xác (*có những cơ sở đã hoạt động trong thời gian dài nhưng các thông tin về cơ sở, người hành nghề đều không biết, hoặc có thống kê nhưng xác định đối tượng chưa đúng*); còn bỏ sót đối tượng quản lý không thống kê đưa vào danh sách quản lý, kiểm tra (*Phòng Y tế Tân Yên, Phòng Y tế Hiệp Hòa*), việc thống kê thông tin của đối tượng quản lý còn sai lệch (*Người hành nghề chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; cơ sở thiếu giấy phép hoạt động nhưng có sự nhầm lẫn giữa chứng chỉ chuyên môn với giấy phép hoạt động, ban hành văn bản còn chưa đúng thể thức (xã Việt Lập, TT Cao Thượng, Phòng Y tế Tân Yên, Phòng Y tế Hiệp Hòa)*).

+ Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khi gặp phải tình huống khó khăn, vướng mắc chưa chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã/thị trấn và Sở Y tế để cùng tìm giải pháp xử lý kịp thời; hoặc chưa bám sát những nội dung kiến nghị của các đoàn kiểm tra dẫn đến các cơ sở sau khi bị nhắc nhở lại tiếp tục hoạt động mà không biết.

- Chính quyền địa phương đặc biệt ở tuyến xã vẫn chưa thực sự vào cuộc, chủ yếu phó mặc cho Trạm Y tế trong các hoạt động quản lý đối với cơ sở hành nghề y tư nhân.

Còn tình trạng Trạm Y tế có tham mưu xây dựng kế hoạch về kiểm tra hành nghề nhưng chưa triển khai hoạt động kiểm tra (xã Xuân Cẩm) hoặc có triển khai nhưng còn hạn chế, chủ yếu tham gia các đoàn kiểm tra do tuyến trên triển khai trên địa bàn (TT Cao Thượng, xã Việt Lập). Phối hợp giữa các lực lượng tham gia hoạt động quản lý trên địa bàn địa phương chưa được chặt chẽ.

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề không phép, biên bản sơ sài không thể hiện đầy đủ các thông tin hoạt động của cơ sở hoặc đến kiểm tra người hành nghề không có mặt, không kiểm tra, không nắm bắt được các thông tin cần thiết đối với những cơ sở hành nghề không phép, phó mặc không đề xuất biện pháp giải quyết.

4. Nguyên nhân tồn tại, sai phạm

- Chưa có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, còn phó mặc cho lực lượng y tế tuyến xã nên quá trình quản lý nhà nước về y tế tại cấp cơ sở chưa hiệu quả vì trong quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề không phép khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc của chính quyền địa phương, chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ nhằm xác định rõ nhân thân người đầu tư, hành nghề, xác định rõ hành vi hoạt động cung cấp dịch vụ nha khoa của các cơ sở hành nghề không phép.

- Lực lượng công chức, viên chức y tế tuyến huyện/xã thực hiện tham mưu quản lý nhà nước về hành nghề còn thiếu số lượng, yếu về nghiệp vụ vì vậy quá trình tiến hành kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề không phép biên bản sơ sài không thể hiện đầy đủ các thông tin hoạt động của cơ sở hoặc đến kiểm tra người hành nghề không có mặt, không kiểm tra, không nắm bắt được các thông tin cần thiết đối với những cơ sở hành nghề không phép, phó mặc không đề xuất biện pháp giải quyết (hiện tượng thực hiện nhiệm vụ không đến nơi đến chốn).

- Sự phối hợp giữa UBND xã/thị trấn và Phòng Y tế trong tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quản lý nhà nước về hành nghề không phép chưa chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra báo cáo kết quả sơ sài, do vậy chưa kịp thời đề xuất với người có thẩm quyền các biện pháp quản lý đối với những đối tượng hành nghề không phép trên địa bàn, vì đối tượng hành nghề không phép việc kiểm tra, phát hiện, thống kê là việc làm thường xuyên của chính quyền địa phương trong quản lý hành chính dịch vụ trên địa bàn.

- Người dân có nguyện vọng đầu tư, nguyện vọng hành nghề khám chữa bệnh, thiếu hiểu biết pháp luật về KCB, về kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ có điều kiện đã mở những cơ sở nha khoa khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, do lực lượng tiếp cận đầu tiên với những đối tượng này là những cán bộ tuyến cơ sở cũng hạn chế, yếu về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ kiểm tra nên đã để tình trạng những cơ sở dịch vụ nha khoa không phép tồn tại thời gian dài nhưng không được tham mưu đề xuất xử lý theo quy định. Hơn nữa, tuyến cơ sở gần dân, người thân, quen, cán bộ cơ sở là người nhà... nên có phần nể nang, né tránh.

5. Xác định trách nhiệm

- Việc để các cơ sở nha khoa treo biển, thuê nhà, mua sắm trưng bày trang thiết bị, thậm trí hoạt động cung cấp dịch vụ nha khoa khi cá nhân của cơ sở chưa được cấp Chứng chỉ hành nghề, cơ sở chưa được cấp Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn trách nhiệm thuộc về chính quyền các cấp (UBND huyện, UBND xã/thị trấn) và cơ quan chuyên môn y tế tham mưu, thường trực (Phòng Y tế, Trạm Y tế) chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong tham mưu quản lý nhà nước về hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn, đặc biệt là tham mưu thống kê, điều tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về hành nghề. Trách nhiệm liên đới là sự phối hợp những lực lượng chức năng liên quan trong quản lý hành chính, quản lý dịch vụ có điều kiện trên địa bàn.

- Việc các cá nhân đầu tư, cá nhân hành nghề khi chưa có chứng chỉ hành nghề, cơ sở mở ra hoạt động khi chưa được cấp Giấy phép hoạt động, chịu trách nhiệm trực tiếp theo quy định của pháp luật.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐÃ ÁP DỤNG

1. Đoàn thanh tra đột xuất của Sở Y tế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Cơ sở nha khoa Bạch Mai, địa chỉ: Thôn Ngõ Nành, xã Việt Ngọc, huyện

Tân Yên Đoàn thanh tra đã Lập biên bản vi phạm hành chính đối với người *hành nghề khám chữa bệnh khi không có chứng chỉ hành nghề*, chuyên về người có thẩm quyền là Chánh thanh tra Sở xem xét quyết định.

Chánh thanh tra của Sở Y tế ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hà Hải Hưng - Người hành nghề tại Cơ sở nha khoa Bạch Mai, địa chỉ: Thôn Ngõ Nành, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang với hành vi: Hành nghề khám chữa bệnh về răng (*đã thực hiện khám, chữa răng sâu và làm răng giả cho 39 lượt khách hàng*) nhưng không có chứng chỉ hành nghề. Quy định tại Điểm a khoản 5 Điều 28 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế, tổng số tiền xử phạt: **30 triệu đồng**.

Đồng thời, qua kết quả làm việc, Đoàn đã yêu cầu chủ đầu tư, người hành nghề của 04 cơ sở được thanh tra (*Cơ sở nha khoa Trồng răng giả công nghệ cao - Hội Răng hàm mặt; Cơ sở nha khoa Bạch Mai và Cơ sở nha khoa Hà Nội, Cơ sở nha khoa răng Việt, Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh*) tháo dỡ biển hiệu, tháo dỡ phòng trồng răng, thu dọn ghế răng và các trang thiết bị, vật tư, máy hiện có, cất trong kho và không được trưng bày; không được thực hiện cung cấp dịch vụ nha khoa khi không có chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động theo quy định. Đề nghị Chủ tịch UBND xã/thị trấn thông báo trên phương tiện thông tin của địa phương để người dân biết, không lựa chọn những cơ sở không phép; chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành của những cá nhân đầu tư và hành nghề nha khoa không phép trên địa bàn.

2. Đối với Cơ sở nha khoa Tuấn Anh, địa chỉ Hàng Lương, Hiệp Hòa và **Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh**, địa chỉ: Thôn Đông, xã Tụ Lạn, huyện Việt Yên đều do ông Nguyễn Văn Tuấn là chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Hòa là người hành nghề thực hiện khám chữa bệnh về răng khi không có chứng chỉ hành nghề; Cơ sở đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh về răng mà không có giấy phép hoạt động.

Đoàn thanh tra làm việc với Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa, theo báo cáo của Phòng y tế huyện Hiệp Hòa, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hiệp hòa quá trình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2016 đã trình Chủ tịch UBND huyện đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính (theo hồ sơ) đối với bà Nguyễn Thị Hòa - Chủ cơ sở; tổng tiền phạt là **35 triệu đồng** chẵn. Bà Nguyễn Thị Hòa - Chủ cơ sở nha khoa Tuấn Anh, đồng thời là người hành nghề tại Cơ sở nha khoa Quỳnh Anh, xã Tụ Lạn, Việt Yên. Tuy nhiên, qua trình bày của bà Nguyễn Thị Hòa về hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn đặc biệt (*Chồng gây tai nạn, nợ nần; chồng đang đi học không có việc làm; bản thân nuôi 2 con nhỏ - Có tường trình và xác nhận của UBND xã*), Đoàn thanh tra đã báo cáo Giám đốc Sở xin ý kiến về nội dung này. Căn cứ ý kiến chỉ đạo, Đoàn thanh tra không quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì sẽ không có khả năng khả thi, Đoàn đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Hòa *tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, thu dọn trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh cất trong kho, không được trưng bày và không được tiếp tục hành nghề, chuyển nghề khác pháp luật không cấm*; đồng thời đề nghị UBND xã chỉ đạo thực hiện

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã cho người dân biết, không lựa chọn cơ sở không phép; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở trên địa bàn.

3. Đối với Cơ sở nha khoa Trồng răng giả công nghệ cao - Hội Răng hàm mặt, địa chỉ: Công trường tiểu học Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang: Chủ cơ sở đồng là người đầu tư là bà Giáp Thị Thơm, đã treo biển hiệu và mua sắm trang thiết bị nha khoa từ năm 2015, duy trì đến thời điểm kiểm tra đột xuất. Qua xác minh cho thấy năm 2015 bà Thơm có thực hiện trồng răng giả cho 01 người dân trên địa bàn (2015) như vậy Bà Giáp Thị Thơm đã cung cấp dịch vụ trồng răng khi chưa có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Nhưng qua xác minh thì từ đầu năm 2016 đến thời điểm thanh tra đột xuất chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng dịch vụ nha khoa tại cơ sở này, nhưng bà Thơm vẫn để biển hiệu và trưng bày trang thiết bị, Đoàn thanh tra đã yêu cầu: Bà Giáp Thị Thơm tháo dỡ biển hiệu, tháo dỡ phòng trồng răng, thu dọn ghế răng và các trang thiết bị, vật tư, máy hiện có, cất trong kho và không được trưng bày; không được thực hiện trồng răng cho nhân dân vì bà Thơm không có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Nhằm ngăn chặn hành vi hành nghề trái phép xảy ra, Đề nghị Chủ tịch UBND xã Việt Lập chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Y tế huyện Tân Yên thực hiện thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã đến toàn thể người dân trên địa bàn xã Việt Lập; và niêm yết công khai thông tin tại trụ sở UBND xã cho người dân biết, để không lựa chọn cơ sở không phép; thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cơ sở.

4. Cơ sở nha khoa Răng Việt, địa chỉ: Thôn trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa và tại Chợ Bầu, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. Cơ sở nha khoa Răng Việt do ông Ngô Tuấn Anh đầu tư và đã thực hiện treo biển hiệu, mua sắm trưng bày trang thiết bị nha khoa, thuê địa điểm trưng bày. Ông Ngô Tuấn Anh hiện tại chưa có Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh về nha khoa; Cơ sở nha khoa Răng Việt, địa chỉ: Thôn trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa và tại Chợ Bầu, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa chưa được cấp giấy phép hoạt động về Nha khoa theo quy định.

Tính đến thời điểm báo cáo, Đoàn thanh tra chưa xác định được người hành nghề nha khoa tại cơ sở nha khoa Răng Việt; vì qua các tài liệu thu thập và kết quả kiểm tra của Phòng Y tế huyện, kết quả xác minh của đoàn cho thấy một số thông tin về hành nghề tại cơ sở nha khoa Răng Việt do ông *Dương Văn Quỳnh* và một người phụ nữ trẻ thực hiện (bà Loan); nhưng do khó khăn trong việc xác định thông tin về nhân thân của ông *Dương Văn Quỳnh* và một người phụ nữ trẻ do vậy chưa xác định được người hành nghề nha khoa tại cơ sở nha khoa Răng Việt, do vậy Đoàn thanh tra đã yêu cầu Ngô Tuấn Anh tháo dỡ biển hiệu, tháo dỡ phòng trồng răng, thu dọn ghế răng và các trang thiết bị, vật tư, máy hiện có, cất trong kho và không được trưng bày; không được thực hiện dịch vụ nha khoa cho nhân dân khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đề nghị Chủ tịch UBND xã Đức Thắng chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Y tế huyện Hiệp Hòa thực hiện thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã đến toàn thể người dân trên địa bàn xã; kiểm tra, giám sát chấp hành của cơ sở.

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ

1. Yêu cầu đối với những cơ sở nha khoa được kiểm tra

Thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Đoàn thanh tra; quyết định xử phạt của người có thẩm quyền.

Không được tiếp tục tổ chức cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có đủ điều kiện hành nghề theo quy định.

Chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng trên địa bàn khi có yêu cầu.

2. Yêu cầu Trưởng phòng Y tế huyện Việt Yên, huyện Hiệp Hòa, huyện Tân Yên

Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hành nghề trên địa bàn.

- Cùng với UBND các xã/thị trấn chỉ đạo các Trạm Y tế thực hiện đúng nhiệm vụ được quy định tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp tốt với UBND xã/thị trấn trong thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành những yêu cầu của Đoàn thanh tra đối với những đối tượng hành nghề không phép trên địa bàn. Cần kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kiên quyết đối với những đối tượng hành nghề không phép tái phạm; không để cơ sở hành nghề không phép tồn tại trên địa bàn quản lý. Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền trong đó chú trọng việc tuyên truyền nêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng (*Đài Phát thanh truyền hình, loa truyền thanh*) những cơ sở không đủ điều kiện hành nghề để người dân biết và lựa chọn

- Phòng Y tế chủ động tham mưu với UBND huyện, TP:

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho chủ cơ sở, người hành nghề các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; các quy định về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế.

Tập huấn nghiệp vụ trong điều tra, thống kê, kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y tư nhân cho đội ngũ là Lãnh đạo UBND, cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ quản lý hành nghề từ huyện đến xã.

3. Yêu cầu Trưởng phòng QLHNYDTN

Trưởng phòng Quản lý hành nghề, phối hợp tốt với các phòng liên quan, tham mưu Giám đốc Sở Y tế:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế tiến hành điều tra, thống kê đầy đủ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn từ đó xây dựng phương hướng quản lý đạt hiệu quả.

- Xây dựng quy định phân cấp quản lý hành nghề đối với các cấp, các ngành từ đó gắn trách nhiệm quản lý cơ sở hành nghề y tư nhân với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp.

- Thiết kế mẫu sổ về quản lý đối với cơ sở hành nghề để Trạm Y tế, Phòng Y tế định kỳ thống kê, theo dõi trên địa bàn tạo sự đồng bộ, thống nhất và thuận tiện trong việc lưu trữ.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra trong đó chú trọng hoạt động kiểm tra thường xuyên đối với cấp xã, huyện nhằm phát hiện những bất cập kiến nghị người có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. Trú trọng việc tập huấn, hướng dẫn theo hình thức cầm tay chỉ việc cho các lực lượng (*Công chức, viên chức trong các Đoàn kiểm tra liên ngành; Trưởng phòng Y tế, Trưởng TYT*) khi được giao nhiệm vụ nhằm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; khi phát hiện thấy có dấu hiệu vi phạm cần kiên quyết tham mưu cho người có thẩm quyền xác minh rõ hành vi vi phạm, kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện/thành phố:

+ Đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực kiểm tra y tế, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành về y tế trên địa bàn huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn đối với Phòng Y tế huyện/thành phố; chỉ đạo kịp thời những khó khăn, bất cập trong công atcs quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, đặc biệt là những đối tượng hoạt động không phép trên địa bàn nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-UBND.

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã/thị trấn

- Chỉ đạo các Trạm Y tế thực hiện đúng nhiệm vụ được quy định tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn, đặc biệt việc thực hiện chức năng tham mưu, tham gia quản lý hành nghề trên địa bàn.

- Chỉ đạo Trạm trưởng TYT xã/thị trấn phối hợp tốt với lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành những yêu cầu của Đoàn thanh tra đối với những đối tượng hành nghề không phép trên địa bàn. Cần xử lý, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý kiên quyết đối với những đối tượng hành nghề không phép tái phạm; không để cơ sở hành nghề không phép tồn tại trên địa bàn quản lý.

- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền trong đó chú trọng việc tuyên truyền nêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng (*Đài Phát thanh truyền hình, loa truyền thanh*) những cơ sở không đủ điều kiện hành nghề để người dân biết và lựa chọn.

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của y tế cơ sở, nhân viên y tế thôn bản trong việc phát hiện, điều tra, thống kê các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn; Kết hợp với việc tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân trên địa bàn trong việc sử dụng các dịch vụ y tế.

V. THỰC HIỆN CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra này:

- Giao cho Trưởng phòng Y tế các huyện: Việt Yên, Tân Yên, Hiệp hòa chịu trách nhiệm tổ chức công khai kết luận thanh tra đến người hành nghề có tên trên địa bàn và những thành phần liên quan theo quy định của pháp luật.

- Giao cho Chánh văn phòng Sở Y tế thực hiện thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (www.syt.bacgiang.gov.vn) 02 lần, mỗi lần 05 ngày liên tục. /.

Nơi nhận:

- Thông báo một phần liên quan đến đối tượng thanh tra;

- Lưu: VT, TTr.

Bản điện tử:

- TTUBND tỉnh;

- Báo Pháp luật Việt Nam;

- Thanh tra tỉnh;

- Thanh tra Bộ Y tế;

- Lãnh đạo Sở;

- UBND các huyện: Việt Yên; Tân Yên, Hiệp Hòa;


- Chánh thanh tra Sở Y tế;

- Phòng Y tế các huyện: Việt Yên; Tân Yên, Hiệp Hòa;

- Phòng QLHNYDTN;

- www.syt.bacgiang.gov.vn.

GIÁM ĐỐC



Ông Thế Viên